
 
  



 
  



ราคายางขยบัชาวสวนเฮมีลุน้แตะ 70 บาท 

 
นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ 
Advertisement  
นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลผลิตยางพาราในพื้นท่ีภาคใต้
ในฝั่งอันดามันว่า ขณะนี้ยังคงมีฝนตกชุก แทบจะไม่ได้กรีดยางเลย ส่วนฝั่งอ่าวไทยยังมีผลผลิตออกมาบ้างแต่
ไม่มากนัก ขณะเดียวกันในภาคใต้มีปาล์มปลูกทดแทนยางมากข้ึน ประกอบกับพ่อค้าเร่งซื้อส่งมอบมากขึ้น 
เพราะกลัวยางจะขาดตลาด ส่วนภาคเหนือ-อีสานในขณะนี้หลายพื้นท่ีเริ่มหนาว ปริมาณน้้ายางจะออกน้อย 
ประกอบกับความต้องการซื้อของผู้ประกอบการภายในประเทศมีมากขึ้น มองว่าราคายางจะค่อยๆ ปรับขึ้นไป
เรื่อยๆ 

นายชัยพจน์ เรืองอรุณวัฒนา นายกสมาคมน้้ายางข้นไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคาน้้ายางสด ณ วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ราคา 55-58 บาทต่อกิโลกรัมถือเป็นราคาสูงสุดรอบ 3 เดือน จากยางแท่งเริ่มขาด
ตลาดเพราะบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนเร่งผลิตยางล้อรถยนต์ เพราะประมาณต้นปีหน้า
ทางสหรัฐอเมริกา คู่ค้ารายใหญ่ของจีนจะมีการปรับเพ่ิมภาษีน้าเข้า ดังนั้นเพื่อเลี่ยงผลกระทบภาษี จึงท้าให้จีน
เร่งผลิตล้อรถไปให้มากที่สุด จึงท้าให้อุปทานในขณะนี้เริ่มตึงตัว ขณะที่ภาคใต้เองก็มีฝนตกโดยเฉลี่ย 60-70% 
ชาวสวนกรีดยางไม่ได้ 

 

 



ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย 
(สยยท.) กล่าวว่า สต๊อกยางจีนลดน้อยลง เวลานี้พ่อค้าจีนวิ่งมาซ้ือยางจาก สยยท.โดยตรง โดยเป็นสมาชิก
รัฐวิสาหกิจจีนจากปักก่ิง 7 โรงงาน แต่ละโรงความต้องการสูงมาก  ในตอนแรกทางฝ่ายจีนจะก้าหนดยางรับซื้อ
ล่วงหน้าแบบพ่อค้า 2 เดือน ซึ่งทาง สยยท.เห็นว่ามีความเสี่ยงสูง เพราะถ้าราคายางในอนาคตสูง ก็ส่งยางให้
ไม่ได้ จึงได้ก้าหนดการซื้อขายเป็นแบบล็อตๆ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาตลาดโลก ณ วันที่ซื้อขายกัน อีกท้ังจีน
ยังให้ค่าพรีเมียมพิเศษ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการสร้างแบรนด์
กลางร่วมกันเพื่อยืนยันว่าสินค้ามาจากสถาบันเกษตรกรจริง หากสถานการณ์ยังคงมีปัจจัยหนุนต่อเนื่องราคา
ยางในปลายปีนี้ไม่น่าต่้ากว่า 70 บาทต่อกิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วันท่ี  21  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ภาพข่าว: กยท. ร่วมกิจกรรมท าความดีเพ่ือพ่อ 
เปิดจุดบริการประชาชน ครูยาง-กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง
หาดใหญ่ ร่วมส่งขนมแจกจ่ายประชาชน 

 

ภาพข่าว: กยท. ร่วมกิจกรรมท าความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดบริการประชาชน ครูยาง-กลุ่ม

เกษตรกรชาวสวนยางหาดใหญ่ ร่วมส่งขนมแจกจ่ายประชาชน 

กรุงเทพฯ--21พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย 

 
 

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมท้า

ความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดให้บริการประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครูยางและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.สาขา

หาดใหญ่ ส่งขนมพื้นบ้านของจังหวัดเพื่อร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชน 

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ร่วมกิจกรรมท้าความดีเพื่อพ่อ ด้วยการน้าขนมพื้นบ้านประจ้าจังหวัด ซึ่งได้รับ

สนับสนุนจากครูยางและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา มา

แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณท้อง

สนามหลวง 



 วันท่ี  18  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  กยท. ร่วมกิจกรรมท าความดีเพ่ือพ่อ เปิดจุด
บริการประชาชน 
 

 

กยท. ร่วมกิจกรรมท าความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดบริการประชาชน ครูยาง-กลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางหาดใหญ่ ร่วมส่งขนมแจกจ่ายประชาชน 

 
 

 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมท้าความดีเพ่ือพ่อ เปิดจุดให้บริการ
ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครูยางและกลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยาง กยท.สาขาหาดใหญ่ ส่งขนมพ้ืนบ้านของจังหวัดเพ่ือร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชน 
 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมท้าความดี
เพ่ือพ่อ ด้วยการน้าขนมพ้ืนบ้านประจ้าจังหวัด ซึ่งได้รับสนับสนุนจากครูยางและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง  
กยท.สาขาหาดใหญ่จ.สงขลามาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ณ   จุดบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณท้อง
สนามหลวง 

 

 



 

วันท่ี  22  พ.ย. 59 
หัวข้อข่าว  ธีธัช สุขสะอาด  ผู้ว่า กยท. วิเคราะห์ นโยบาย
รัฐบาล “ทรัมป”์ ไม่กระทบ ยาง ไทย 

 

ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่า กยท. วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล “ทรัมป์” ไม่กระทบ ยาง ไทย 

 
กยท. เผย นโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย 
ยกเว้นเรื่องการตั้งก้าแพงภาษีการน้าเข้าจากจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อยางจากไทยอันดับ  1 ของโลก อาจส่งผลบ้างแต่คาดว่า
ในทางปฏิบัติน่าจะท้าได้ยาก เพราะจะกระทบในระดับมหภาค ควรจะใช้นโยบายการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่า 
แต่ไทยจะเดินหน้ายกระดับคุณภาพยางตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งการแปรรูปเพื่อการส่งออก หวังจะเป็นประเทศผู้ผลิตยาง
คุณภาพดีอันดับ 1 ของโลก 
 
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ประเทศไทยส่งยางพาราออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาในป2ี558 
ที่ผ่านมา ประมาณ 16,500 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ถือได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้ซื้อยางจาก
ไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยส่วนมาก ยางท่ีส่งออกจะเป็นยางประเภท ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้้ายางข้น เป็นต้น  
 
ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของประเทศ นโยบายในการพัฒนาประเทศ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
หากพิจารณานโยบายด้านเศรษฐกิจของดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ผู้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเข้ารับต้าแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา คนท่ี 45 ในเดือนมกราคมปีหน้านั้น พบว่า ประเด็นนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในระยะแรกอาจจะส่งผล
ให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน แต่คาดว่าในท่ีสุดแล้ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งจะส่งผลดีกับราคายางภายในประเทศของไทย  
 
เนื่องจากการค้าขายยางระหว่างประเทศส่วนมากจะค้าขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงท้าให้ราคายางเมื่อคิดกลับเป็นเงินบาท
มีราคาเพิ่มขึ้น หรือกรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สหรัฐอเมริกาได้มีการกล่าวว่า จีนกดค่าเงินหยวนให้อ่อนเพื่อ
ประโยชน์ทางการส่งออก ( Currency manipulation) ท้าให้สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนอย่างมาก หากสหรัฐอเมริกา
กดดันให้เงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้น ผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของ
จีน 
 

https://3.bp.blogspot.com/-8XIdTSkesrE/WCp2TNNSPlI/AAAAAAAAUjg/sUd9wYyXYU8e-SKGgSiGS91DyQEoP05vgCLcB/s1600/01111.jpg


การแข็งค่าขึ้นของเงินหยวนจึงไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันราคายาง แต่กลับจะส่งเสริมให้การส่งออกเพิ่มขึ้น หรือนโยบายการตั้ง
ก้าแพงภาษี ส้าหรับสินค้าที่น้าเข้าจากจีนเป็น 45% ซึ่งจะส่งผลกระทบทางอ้อมกับสถานการณ์ยางในประเทศไทย เนื่องจาก
จีนเป็นประเทศหลักในการส่งออกยาง   ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของจีน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีน้าเข้าสินค้าจากประเทศจีนจะท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของจีนในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง และส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อยางจากประเทศไทย  
 
“หากคาดการสถานการณ์การส่งออกยางไทยหลังจากดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย ส าหรับนโยบายการ  America First 
โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการกดดันค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นคาดว่าจะส่งผลดีกับยางในประเทศไทย แต่ส าหรับการต้ัง
ก าแพงภาษีการน าเข้าจากจีน คาดว่าในทางปฏิบัติน่าจะท าได้ยาก เพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพลเมือง
สหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาน่าจะใช้นโยบายการค้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการด าเนินนโยบายที่แข็ง
กร้าวซ่ึงจะน าไปสู่การพิพาท” 
 
ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า  ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก มองว่า แม้จะมีหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
อาเซียนได้ขยายพื้นท่ีปลูกยาง ในขณะเดียวกัน ไทยก้าลังลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ลดปัญหาที่
เกิดจากความไม่เสถียรภาพของราคายาง หรือการส่งเสริมการปลูกยางแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางไทย แต่ศักยภาพในการพัฒนายางพาราไทย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสวนยางตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนท่ีของเกษตรกรสูงขึ้น หรือด้าน
การตลาดที่รัฐบาลได้ร่วมกับประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติแห่งใหญ่ของโลกคือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
ยางระหว่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของยาง รวมถึง กยท.ในฐานะหน่วยงานท่ีดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบ
วงจร เร่งหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้ง แสวงหาตลาด
ใหม่เพื่อท้าการค้าระหว่างประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นการพัฒนายางพาราทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยสิ่งที่
ส้าคัญที่สุด คือ เรื่องคุณภาพยางตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการแปรรูปเพื่อการส่งออก เพราะฉะนั้น  ประเทศไทยจะไม่
เพียงแต่จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกยางอันดับ 1 ของโลกเท่านั้น แต่ไทย จะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของ
โลกเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


